

Nhà máy mặt tiền kính cách nhiệt cách âm

Giới thiệu về mặt tiền bằng kính

Mặt tiền bằng kính còn được đặt tên là bức tường kính, kính phủ, kính mặt tiền, kính rèm cửa ... Một hệ thống tường bằng kính là lớp vỏ ngoài của tòa nhà để giảm chi phí xây dựng. Khi kính được sử dụng làm bức màn, một mặt, ánh sáng tự nhiên có thể đi sâu vào trong tòa nhà. Mặt khác, các mặt tiền bằng kính được thiết kế để chống lại sự thâm nhập vào không khí và nước, hấp thụ sự lắc lư bởi gió và các lực địa chấn tác động lên tòa nhà, chịu tải gió. So với tường bên ngoài bê tông có điều kiện, mặt tiền bằng kính có độ bền cao hơn đối với bề mặt tường kính ngoài. Lý do quan trọng nhất để sử dụng lớp cách nhiệt được cách nhiệt cho mặt tiền kính là do ảnh hưởng của nó đối với hiệu quả năng lượng và an toàn cao.

Đặc điểm của mặt tiền kính cấu trúc có kích thước tùy chỉnh:

Kích thước kính: Kích thước tối đa 3000 * 8000mm. Kích thước tùy chỉnh được chấp nhận.

Kính dạng: phẳng hoặc cong

Kính loại: kính cường lực, kính cường lực, kính cường lực Low E, kính cường lực cao, kính U, kính cường lực, kính cường lực, kính thủy tinh, vv

Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xanh, xanh, xám, đồng, vv

Loại kết cấu: Trống men United, kính kết cấu, hệ thống nhíp nhện vv

Ưu điểm của giá tường kính vô hình

1. Mặt tiền mặt cung cấp nhiều chức năng như sưởi ấm và làm mát, đồng thời nâng cao hiệu suất năng lượng của tòa nhà.
2. Thép kính ngoài cũng cung cấp một hình học bề mặt thú vị hơn trong khi vẫn giữ được tính toàn vẹn của thiết kế kiến trúc. Bằng cách này, tòa nhà trông hấp dẫn hơn.
3. So với bức tường bê tông truyền thống, nó có trọng lượng hơn và làm cho dự án trở nên kinh tế hơn.
4. Chống thấm nước, làm cho môi trường yên tĩnh hơn và làm cho mọi người làm việc và sống tốt hơn.

Các sản phẩm khác của mặt tiền kính:

Ngoại trừ mặt tiền kính cách nhiệt cách nhiệt, bạn cũng có thể có nhiều loại kính rèm khác nhau từ SHENZHEN JIMY GLASS như [mặt tiền bằng kính tiết kiệm năng lượng](#), [sắt thép cách nhiệt kính facade](#), [bức tường rèm bằng kính U](#), thủy tinh mặt ngoài phản xạ, [tấm rèm kính an toàn](#) vv



